



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ  
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๗ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาศึกษา “รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการประมวลข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ดังนี้

- การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนปัญหาการกระทำทารุณและการบังคับบุคคลให้สูญหาย และการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
- การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิในการมีงานทำและความคุ้มครองทางสังคม สิทธิด้านการศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ และประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล โดยมีการนำเสนอประเด็นของประชากรไว้ ๕ กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ซึ่งรวมถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิง
- สถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย ประกอบด้วย เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์

ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรเชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้จัดทำรายงานดังกล่าวมาให้ข้อมูลภาพรวมและการจัดเก็บข้อมูลในการเขียนรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการ รวมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามที่เสนอในรายงานมารับฟังการให้ข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล และเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีต่อ ๆ ไป



นันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด /ข่าว  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ